

# Những khoảnh khắc hoài niệm Tết xưa của dàn sao Hoa xuân ca 2024

21:32 05/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024 do VTV tổ chức và VPBank tài trợ được đầu tư công phu, hoành tráng với sự góp mặt của dàn sao “khủng”, mang đến cho khán giả mọi miền Tổ quốc cơ hội được tận hưởng không khí Tết truyền thống giàu bản sắc.**

## Tết trong ký ức của sao

Với mỗi người, Tết là món quà tuyệt vời, đọng đầy những xúc cảm ngọt ngào, ấm áp kỷ niệm êm đềm, hạnh phúc. Hòa chung không khí đón mùa Xuân mới, nhiều nghệ sĩ Việt háo hức mong chờ một năm mới thịnh vượng và may mắn đến với mọi nhà.



*Khán giả sẽ gặp lại một Hà Trần đầy nội lực, quyến rũ trong Hoa xuân ca 2024.*

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã nhiều năm sống ở nơi xứ người nên Tết cổ truyền là hồi ức đẹp đẽ của ca sĩ Hà Trần. Nữ diva Việt hoài niệm về Tết xưa đầy mộng mơ, lấp lánh những niềm vui như

giây phút háo hức được khoác tấm áo bông mới, xúng xính đi chúc Tết cùng gia đình, niềm vui vỡ òa khi nhận tiền lì xì hay những âm thanh giòn tan của tiếng pháo cùng mùi khói thơm vấn vít trong mưa bụi...

Đã gần 20 năm sinh sống ở nước ngoài, Ca sĩ Thu Phương không có nhiều cơ hội đón Tết cổ truyền ở Việt Nam. Với “Chị đẹp” Thu Phương, Tết là thời điểm cô luôn khắc khoải nỗi nhớ nhà, trân quý những phút giây đoàn viên. Gói ghém kỷ niệm đẹp đẽ, trong những năm tháng xa quê, Thu Phương luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa cổ truyền của quê hương.

“Dù không ở Việt Nam nhưng Thu Phương vẫn giữ nguyên nề nếp, tập tục của cội nguồn. Thu Phương vẫn tự tay sửa soạn bữa cơm chiều tất niên thơm tất có đủ bánh chưng xanh, gà luộc, canh miến, canh măng, cùng gia đình đi lễ chùa cầu năm mới bình an, thuận lợi” nữ ca sĩ trải lòng.

Là người yêu những giá trị văn hóa cổ truyền, nam ca sĩ Tùng Dương rất mong chờ đón Tết. Tùng Dương quan niệm phong vị ngày Tết vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, khi cả nhà được quây quần bên mâm cơm tất niên đậm đà bản sắc Việt và nồng ấm tình thân gia đình.

“Với Tùng Dương, món ăn ngày tết mang phong vị rất thiêng liêng trong trái tim của người Việt. Nhìn mâm cơm mình thấy rung động, trong lòng ấm áp lắm. Ngày thường mọi người vẫn ăn những món ăn đó nhưng đến ngày Tết vẫn thấy mang nó mang màu sắc khác, một dư vị khác, sự xốn xang khác”, Tùng Dương chia sẻ.



*Tùng Dương trình diễn tại đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024.*

Giá trị Tết cổ truyền vẫn hiển hiện, khắc ghi trong tâm khảm của mỗi nghệ sĩ Việt. Dù cuộc sống hiện đại, nghi thức Tết bớt cầu kỳ hơn nhưng các nghệ sĩ vẫn háo hức, chờ mong được tận hưởng không khí Tết xưa nồng ấm, thân thương. Những ước mong của Hà Trần, Thu Phương và Tùng Dương sẽ được đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024 do VTV tổ chức và nhà tài trợ là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tái hiện chân thực và giàu bản sắc.







*Thu Phương với chất giọng giàu xúc cảm của người con xa xứ khi trình diễn tại Hoa xuân ca 2024.*

## **Hoa xuân ca 2024 - Đánh thức ký ức Tết xưa**

Là năm thứ 2 diễn ra, đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024 mang chủ đề “Hành trình trở về” sẽ đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật đẳng cấp, mãn nhãn. Đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám với 30 gương mặt tiêu biểu, có nhiều dấu ấn đặc biệt trong năm như Mỹ Tâm, Hà Trần, Thu Phương, Tùng Dương, NSUT Kim Tử Long, Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, BinZ, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Lân Nhã, Uyên Linh, Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Hoàng Hải, Phương Linh, Mono, Tăng Duy Tân, Grey D...

Các nghệ sĩ sẽ cống hiến cho khán giả một đêm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc từ vui tươi rộn ràng trong giai điệu của mùa xuân, khi sâu lắng, da diết với tình yêu quê hương đất nước khi lại tung bừng, hứng khởi với những bản hit sôi động.

Khán giả sẽ gặp lại Mỹ Tâm duyên dáng với giai điệu vui tươi rộn ràng của “Cổ Hương”, “Chị đẹp” Thu Phương đầy thốn thức trong liên khúc “Nước ngoài” và “Đường xưa tuyết trắng”; “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà xuất hiện quý phái, trình diễn “Mộng chiều xuân” trên nền sân khấu phong cách retro thập niên 70-80...

Thêm điểm nhấn về âm nhạc được chờ đợi là những màn kết hợp đột phá, táo bạo: hai thế hệ nghệ sĩ Kim Tử Long và Phương Mỹ Chi song ca ngọt ngào trong “Bài ca đất Phương Nam” trên sân khấu mệnh mang sông nước Miền Nam, lần đầu tiên Phan Mạnh Quỳnh và Phương Linh cùng thể hiện chùm ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên và Nguyễn Trọng Tạo trên nền dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Hoàng Hải và Uyên Linh thể hiện nội lực của hai giọng ca trẻ hàng đầu trong bản phối theo phong cách Rock, Văn Mai Hương lại mang tới những xúc cảm lãng mạn, ngọt ngào của một cặp đôi đang say đắm trong tình yêu với bản mash-up hai tình khúc nổi tiếng của Đỗ Bảo và Hứa Kim Tuyến.

Sân khấu Hoa xuân ca 2024 được thiết kế sống động, mô phỏng mái nhà yêu thương, nơi mỗi trái tim Việt luôn hướng về, với ước vọng được sum họp, đoàn viên trong ngày đầu xuân mới. Khán giả cũng sẽ được trải nghiệm không khí Tết đặc trưng khắp ba miền trên hành trình về quê đầy thân thương, gắn gũi của các ngôi sao như Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh, Issac.

Đồng hành cùng chương trình trong vai trò nhà tài trợ duy nhất, đại diện ngân hàng VPBank cho biết “Hoa xuân ca 2024 là chương trình nghệ thuật mang tầm quốc gia, được đầu tư quy mô, đẳng cấp với sự tham gia của đội ngũ sản xuất danh tiếng và các ngôi sao hàng đầu Việt Nam. VPBank

rất tự hào khi được cùng VTV mang đến một chương trình nghệ thuật với chất lượng cao nhất và cũng là một món quà thịnh vượng tinh thần đậm đà bản sắc Việt.

Cùng với Hoa xuân ca 2024, chúng tôi mong muốn lan tỏa những cung bậc cảm xúc và ấm áp, thiêng liêng của Tết quê nhà đến với mọi người Việt Nam trên toàn cầu, khơi gợi tình yêu, lòng tự hào về một Việt Nam thịnh vượng và phồn vinh.”

Với vai trò là nhà tài trợ duy nhất của Hoa xuân ca 2024, VPBank tiếp tục gắn tên mình với một sự kiện nghệ thuật tiêu điểm mang tầm quốc gia, khẳng định giá trị “thịnh vượng” của ngân hàng trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật và tinh thần.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/nhung-khoanh-khac-hoai-niem-tet-xua-cua-dan-sao-hoa-xuan-ca-2024>